



# HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)



## Hè này vui hơn

Tràn đầy hứng khởi và sáng khoái là cảm xúc hiện lên trên gương mặt của những bạn nhỏ sau mỗi vòng bơi, mỗi lần ngụp lặn thỏa thích dưới làn nước trong vắt. Có bể bơi, có thầy cô giáo dạy bơi ngay tại trường, mùa hè này thực sự vui và ý nghĩa hơn đối với nhiều trẻ em vùng nông thôn huyện Vũ Thư.

18 giờ, sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Xá (Vũ Thư) vẫn nhộn nhịp, huyện nào. Ở góc sân, thầy giáo đang hướng dẫn các bạn nhỏ tập luyện các động tác khởi động trước khi xuống bể. Nhận nhiệm vụ là khu đất bể bơi di động. Trong bể, các bạn nhỏ được giáo viên hướng dẫn chi tiết từng cách nín thở, lấy hơi, cách phối hợp giữa tay và chân khi bơi; một số em hào hứng tự bơi những vòng đầu tiên. Em Bùi Phương Anh, Trường Tiểu học Nguyễn Xá chia sẻ: Đây là lần đầu tiên em được bơi và học bơi, lúc đầu em hơi sợ xuống nước nhưng sau đó được các thầy cô giúp đỡ em đã tự tin hơn. Mùa hè nắng nóng, được học bơi, chơi đùa dưới bể bơi cùng các bạn em thấy rất tuyệt... Không chỉ con trẻ vui, các bậc phụ huynh cũng hào hứng cổ vũ, động viên con em mình. Chị Khiếu Thị Phương, thôn An Phúc, xã Song An cho biết: Gia đình tôi có hai con trai, 11 tuổi và 8 tuổi. Mùa hè những năm trước các con thường xuyên đòi ra ao, hồ ở quanh làng bơi nhưng không bảo đảm an toàn nên tôi nghiêm cấm, các con không được bơi rất ảm ức. Mùa hè năm nay, nghe tin Trường Tiểu học Nguyễn Xá có bể bơi thông minh nên tôi xin cho hai con sang học bơi ở đây. Các con rất thích vì vừa được vui chơi vừa được học bơi, sau 1 tuần đã biết lặn, nổi, bơi lướt ngắn. Tôi cũng thấy vui theo các con và thấy chương trình dạy rất hữu ích trong việc rèn luyện sức khỏe, phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng nông thôn, nơi có nhiều hồ, ao.



Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư trong giờ học bơi.

Mặc dù ngày hè nhưng không khí trên sân trường của Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư vẫn sôi nổi, rộn tiếng cười nói. Niềm vui, sự hào hứng hiện trên gương mặt của cả người học bơi, người dạy bơi, người cổ vũ và cả các thầy cô phục vụ công tác học bơi trong trường. Em Hoàng Thọ Gia Huy, lớp 3A4 chia sẻ: Trước đây em rất sợ bị sắc nước, khi tắm gội ở nhà em không dám dội nước từ trên đầu xuống, không dám đi tắm biển cùng bố mẹ nhưng bây giờ đi học bơi rồi em không sợ nữa, có thể thoải mái lặn, bơi, chơi đùa dưới nước... Niềm vui của các bạn nhỏ là mục tiêu của các thầy cô giáo. Cô giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Vũ Thư cho biết: Hè năm nay là lần đầu tiên Trường phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Hoàng Gia tổ chức dạy bơi cho học sinh. Cơ sở vật chất như bể bơi thông minh, nhà tắm tráng, khu vận động... được Công ty chuẩn bị rất chu đáo, nhà trường cũng tạo điều kiện tối đa về trang thiết bị hỗ trợ Công ty tổ chức hoạt động dạy bơi thông suốt. Tuy là dịp hè nhưng Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp thường trực 100% các buổi dạy bơi để làm công tác quản lý học sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em khi học bơi. Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của phụ huynh về việc cho con em học bơi cũng được Trường tích cực triển khai. Nhờ đó, mặc dù là lần đầu tiên nhưng nhà trường đã

tổ chức được 2 đợt, thu hút 327 học sinh tham gia học bơi. Ngoài ý nghĩa phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em, việc dạy bơi trong dịp hè còn rèn cho các em các kỹ năng tự bảo vệ mình, ý thức cá nhân khi tham gia các hoạt động chung, đặc biệt tạo ra sân chơi thú vị, sáng khoái, phù hợp với tâm lý, mong muốn của các em. Nhờ hoạt động dạy bơi mà dịp hè này Trường trở nên sôi động hơn và nhiều học sinh được trải nghiệm một mùa hè vui, bổ ích hơn hẳn. Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt đề án dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017 - 2020,

định hướng đến năm 2030, huyện Vũ Thư đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó dịp hè năm nay huyện chỉ đạo, phát động các nhà trường nỗ lực tổ chức dạy bơi cho học sinh bằng nhiều hình thức. Một trong những khó khăn nhiều năm qua khiến các trường không thể tổ chức dạy bơi là hệ thống cơ sở vật chất như bể bơi, nguồn nước, trang thiết bị phục vụ công tác dạy, học bơi hầu như không có nhưng nay đã được tháo gỡ nhờ sự liên kết, phối hợp với Công ty TNHH Du lịch Hoàng Gia. Ông Trần Quang Thắng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Phòng đã phối hợp, vận động Công ty thu phí dịch vụ dạy bơi cho học sinh trên địa bàn bảo đảm hợp lý với thu nhập của phụ huynh vùng nông thôn nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được học bơi. Chỉ đạo các trường tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của phụ huynh và tổ chức đăng ký cho học sinh tham gia. Tuy nhiên, dịp hè là năm đầu tiên triển khai, nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt phụ huynh các vùng xa trung tâm huyện còn có tâm lý e ngại, số lượng học sinh của một trường đăng ký học bơi ít, Công ty không thể tổ chức dạy bơi tại trường. Hệ thống bể bơi thông minh và đội ngũ nhân lực của Công ty chưa đủ để triển khai đồng loạt tại nhiều trường mà luân chuyển từ trường này sang trường khác, trong khi đó khoảng thời gian nghỉ hè thực sự của học sinh chỉ hơn 2 tháng nên số lượng trường tổ chức dạy bơi còn ít... Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần vượt khó, hè 2017, huyện Vũ Thư có 8/35 trường tiểu học phối hợp tổ chức dạy bơi cho 1.159 học sinh. Qua khảo sát, chương trình dạy bơi dịp hè tại trường học đã tạo ấn tượng mạnh, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh, đặc biệt học bơi là giải pháp thiết thực trong rèn luyện kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, đồng thời là sân chơi lành mạnh, thú vị cho trẻ em nông thôn. Chúng tôi mong muốn thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung môn học bơi lội vào trong chương trình chính khóa, các cấp, các ngành có sự hỗ trợ, cùng với nguồn lực xã hội hóa để 100% học sinh được học bơi. Huyện phần đầu sẽ nâng số lượng học sinh được học bơi trong nhà trường dịp hè 2018 tăng gấp 2 - 3 lần so với năm nay.



Niềm vui, của các em khi được học bơi.



## CỰU CHIẾN BINH PHẠM NGỌC SƠN VỚI CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

Sau 2 lần nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị và mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), thương binh Phạm Ngọc Sơn ở xã Phú Châu (Đông Hưng) trở về quê hương, mang trên mình thương tật 62%. Người thương binh, cựu chiến binh ấy luôn tâm niệm một điều “Minh đã may mắn trở về thì phải có trách nhiệm với đồng chí, đồng đội và với cả những người đã hy sinh”. Chính điều này đã thôi thúc ông tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương, tạo việc làm cho các thương binh, bệnh binh, con em gia đình chính sách. Năm 1996, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn thành

thân của đồng đội với một khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, vì vậy tôi đã lấy tên Xí nghiệp Vận tải 27/7 để luôn nhắc nhở mình cần quan tâm đến các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đến thôn Cốc, xã Phú Châu hồi về hoàn cảnh của cựu thanh niên xung phong Trần Thị Tý ai cũng thương cảm. Tuổi xuân lỡ dở nơi chiến trường, bà trở về quê hương với gánh nặng trên vai là 2 người em nữa khôn nứa đại. Không vốn liếng, không việc làm, cuộc sống của 3 chị em rơi vào cảnh túng thiếu, bấp bênh. Với sự hỗ trợ của gia đình binh Phạm Ngọc Sơn, giờ đây chị em bà đã có ngôi nhà kiên cố để ở, có đôi lợn

làm vốn. Cựu thanh niên xung phong Trần Thị Tý tâm sự: Biết gia đình tôi khó khăn, bác Sơn tặng cho đôi lợn giống, cho tiền làm nhà lại còn cho cám nuôi lợn, những lúc ốm đau cũng thường xuyên sang hỏi thăm, động viên. Ngoài gia đình tôi, bác Sơn còn giúp đỡ rất nhiều người nghèo trong xã để họ vượt qua khó khăn, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại, với cương vị là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Đông Hưng, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn luôn tích cực vận động các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương. Năm 2015, ông

đã huy động trên 150 triệu đồng xây nhà cho 2 gia đình người có công. Năm 2016 và năm 2017 ông trích từ thu nhập cá nhân trên 30 triệu đồng xây dựng nhà bia liệt sĩ; trao tặng hàng trăm suất quà với tổng giá trị trên 150 triệu đồng cho các đồng chí thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, nạn nhân chất độc hóa học trong các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ...



Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn (người bên trái) cùng công nhân tại xưởng sửa chữa ô tô của Xí nghiệp.

Nói về những đóng góp của cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn đối với quê hương, ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Châu chia sẻ: Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn là người rất năng nổ, nhiệt tình, sống có nghĩa, có tình. Với địa phương, ông luôn ủng hộ các phong trào từ công tác an ninh trật tự, thể dục thể thao của các cháu thiếu niên nhi đồng và nhất là phong trào tình nghĩa với đồng đội, hội cựu chiến binh. Ông là một trong những người gương mẫu lên tiếng ủng hộ cùng với địa phương huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng nhà bia liệt sĩ của xã. Bằng những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực, cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn đã góp phần động viên, giúp đỡ các đồng chí, đồng đội với bất cứ khó khăn, tri ân công lao của những người đã khuất và xoa dịu nỗi đau của những người ở lại.

NGUYỄN CƯỜNG

## Kỳ vọng của cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/7/2017. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị cũng như mong muốn, kỳ vọng của cử tri gửi tới kỳ họp.

### Ông Nguyễn Văn Cau, xã Hùng Dũng (Hưng Hà)



Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Toàn tỉnh đã tiến hành rà soát các đối tượng thuộc diện hỗ trợ về nhà ở. Một số gia đình đã vay tiền để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Nhưng do vốn về chậm nên những người đã vay mượn xây hoặc sửa nhà đang gặp nhiều khó khăn. Để động viên và giảm bớt khó khăn cho các gia đình có công với cách mạng, đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ nguồn kinh phí sớm để các gia đình hoàn trả số tiền đã vay để xây, sửa nhà ở và có tiền xây mới, sửa chữa nhà ở đã cũ.

### Bà Lê Thị Thanh Tâm, phường Đỗ Xuyên (thành phố Thái Bình)



Trước đây, một bộ sách giáo khoa có thể dùng cho 3 - 4 thế hệ học sinh mà vẫn tốt, nhờ thế, trong một gia đình bố mẹ có thể kèm con, anh chị có thể kèm em học bài, vẫn bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhưng mấy năm gần đây sách giáo khoa thay đổi liên tục, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước, gây khó khăn cho phụ huynh. Không những thế, sách giáo khoa của nhiều nhà xuất bản không có sự thống nhất về nội dung, sách tham khảo có khi ra sai để, không có tính giáo dục, phụ huynh không biết mua của nhà xuất bản nào để đúng với yêu cầu của nhà trường. Đề nghị các cấp, các ngành kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiên cứu, thống nhất hệ thống sách giáo khoa cho phù hợp, quản lý chặt chẽ việc lựa chọn nội dung và phân phối sách giáo khoa, sách tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tránh lãng phí kinh phí của nhà nước, tiền của của nhân dân.

### Ông Nguyễn Văn Thắng, xã An Châu (Đông Hưng)



Thái Bình hiện sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu, tuy nhiên nông dân lại không giàu lên từ nông nghiệp mà phải làm thêm rất nhiều nghề khác nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống. Vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng “được mùa mất giá”, điển hình nhất là đợt giảm giá lợn hơi hiện nay, từ trung ương đến địa phương vẫn chưa biết làm cách nào để giúp đỡ người chăn nuôi. Vì vậy, tôi đề nghị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh cần có quy hoạch phát triển nông nghiệp đồng bộ, ưu tiên phát triển những ngành, lĩnh vực làm ra sản phẩm thị trường cần. Chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân, có sự giám sát, điều tiết của nhà nước để sản phẩm làm ra có đầu ra có định, bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống nông dân.

### Ông Lê Trường Sinh, xã Thái An (Thái Thụy)



Mặc dù các cơ quan chuyên môn đã thông báo loại thuốc dùng, liều lượng, cách pha chế, cách phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng tới từng hộ nông dân song hiện nay nhiều hộ nông dân vẫn phun kèm, phun ghép nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật trong một lần, không theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn vừa gây tốn kém, hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh thấp vừa gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, việc sử dụng thuốc trừ cỏ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vì thế, các đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường các hoạt động giám sát, kiến nghị với ngành chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ việc thực vật, nhất là thuốc trừ cỏ; đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, bảo đảm sự phát triển bền vững.

ĐỖ HIỀN